

## สรุปข้อสั่งการ

ในการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖  
วันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  
ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเด็น	รายละเอียด/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
สรุปข้อสั่งการของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	<p>๑. โครงการเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดจัดโครงการเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน ๘๑,๗๔๗ คน ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะนำเงินรายได้จากการดำเนินงานร่วมสมทบทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ และมูลนิธิชัยพัฒนา</p> <p>ขอขอบคุณท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ร่วมกันสนับสนุนโครงการเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้</p>	กศ./สถจ.
	<p>๒. การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ปัจจุบันมีครัวเรือนที่มีการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน จำนวน ๑๔,๒๐๐,๕๖๘ ครัวเรือน จากครัวเรือนทั้งหมด (ThaiQM) ๑๔,๔๗๔,๒๕๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๑๑</p> <p>สำหรับการทวนสอบครั้งที่ ๒ จำนวน ๒๒ จังหวัด โดยผู้ประเมินภายนอก (VVB) ได้ลงพื้นที่สุ่มตรวจแล้ว จำนวน ๑๑ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี นครพนม นครศรีธรรมราช พิษณุโลก มุกดาหาร ยโสธร ราชบุรี ศรีสะเกษ อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี และนราธิวาส ซึ่งคาดว่าจะได้รับการรับรองคาร์บอนเครดิต จำนวน ๘๐,๐๐๐ ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า</p> <p>ขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลความสำเร็จการซื้อขายคาร์บอนเครดิตจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับทราบโดยทั่วกัน</p> <p>๒) สำหรับจังหวัดที่ยังดำเนินการไม่ครบ ๑๐๐ % เร่งรัดผลการดำเนินการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ให้ครบถ้วน และเสนอคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดรับรองข้อมูลเพื่อเตรียมรับการทวนสอบจากผู้ประเมินภายนอก (VVB) ครั้งที่ ๓ ต่อไป</p>	กสว./สถจ.

ประเด็น	รายละเอียด/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
สรุปข้อสั่งการของอธิบดี กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	<p>๓) ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดบูรณาการการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และทีมปฏิบัติการระดับอำเภอ เร่งรัดการสุ่มตรวจครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน และรายงานผลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ภายในวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน</p> <p>๔) รมรณรงค์สร้างการรับรู้แก่ประชาชน โดยใช้กลไกอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) แนะนำให้ประชาชนใช้งานถังขยะเปียก ลดโลกร้อนอย่างต่อเนื่องและถูกวิธี</p>	
	<p><b>๓. โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก</b> ปัจจุบันมี อถล. ทั้งสิ้นจำนวน ๙,๓๔๑,๖๘๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๕๔ ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด (ThaiQM) ๑๔,๔๗๔,๒๕๒ ครัวเรือน โดยมีจังหวัดที่มีจำนวน อถล. ครบร้อยละ ๑๐๐ จำนวน ๑๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ กาญจนบุรี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก จันทบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ลำพูน ยโสธร สิงห์บุรี และเลย</p> <p>ขอความร่วมมือจังหวัดรณรงค์ให้มี อถล. อย่างน้อย ๑ อถล. ต่อ ๑ ครัวเรือน เพื่อสร้างเครือข่าย อถล. ที่เข้มแข็ง</p>	กสว./สธจ.
	<p><b>๔. โครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b> ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดในฐานะเลขานุการคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑) ตรวจสอบโครงการที่เสนอต่อคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ อย่างถูกต้อง และมีการทำความเข้าใจกับประชาชนโดยรอบแล้ว</p> <p>๒) หากพบปัญหาข้อร้องเรียน ให้ดำเนินการทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่จนได้ข้อยุติ ก่อนเสนอโครงการ</p> <p>๓) ติดตามโครงการที่ได้รับความเห็นชอบไปแล้ว ว่ามีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน หรือไม่ ในกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบคอบ และรายงานให้คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดทราบ เพื่อแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบโดยเร็ว เพื่อให้การแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	กสว./สธจ.

ประเด็น	รายละเอียด/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน ที่ได้รับผิดชอบ
สรุปข้อสั่งการของอธิบดี กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	<p><b>๕. มาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วงฤดูฝน</b> ขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝน หลายพื้นที่มีฝนตกชุก เกิดพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งเอื้อให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยในสถานศึกษาที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตของผู้เรียน ขอความร่วมมือจังหวัดเน้นย้ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งดำเนินมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา เพิ่มความระมัดระวังภัยต่าง ๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยง และเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยที่จะเกิดขึ้น</p>	กศ./สจจ.
	<p><b>๖. การขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในชุมชนเขตเทศบาลนคร และเทศบาลเมือง</b> กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันยาเสพติดในชุมชนเขตเทศบาลนคร และเทศบาลเมือง ด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด, สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ, เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง ร่วมสนับสนุนให้ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในชุมชน ผ่านการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การให้ความรู้ผ่านเสียงตามสาย การสอนให้วัยรุ่น เยาวชนห่างไกลยาเสพติด การร่วมกันเป็นภาคีเครือข่าย เป็นต้น</p>	กพส./สจจ.
	<p><b>๗. แนวปฏิบัติในการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีเร่งด่วน</b> จากกรณีปรากฏข้อเท็จจริง/ข่าว เกี่ยวกับปัญหาการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะ ปัญหาด้านพฤติกรรม และการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้วางแนวทางในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ถือปฏิบัติ ดังนี้</p> <p>๑) กรณีปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะ ปัญหาด้านพฤติกรรม และการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านช่องทางสื่อสารมวลชนให้ถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องตรวจสอบโดยเร่งด่วน และจัดเตรียมข้อมูลไว้ให้พร้อมตามประเด็นที่ถูกพาดพิง</p> <p>๒) กรณีปรากฏข่าวทางสื่อมวลชนเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีข้อสั่งการติดตามเรื่อง ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รายงานให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ภายใน ๓ ชั่วโมง</p>	กม./สจจ.

ประเด็น	รายละเอียด/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
สรุปข้อสั่งการของอธิบดี กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	<p>๓) ให้ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจสอบ และให้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดรายงานผลการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบภายใน ๓ วัน</p>	
	<p><b>๘. การดำเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง ในระดับที่สูงขึ้น</b></p> <p>๑) การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภท อำนวยการ ที่จะดำเนินการคัดเลือก ดังนี้</p> <p>๑.๑) ตำแหน่งผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนากิจการการศึกษา ท้องถิ่น โดยกำหนดให้ยื่นบัญชีไม่เกิน ๓ รายชื่อ เป็นระยะเวลา ๑ ปี</p> <p>๑.๒) ตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัด โดยกำหนดให้ยื่นบัญชีไม่เกิน ๓๐ รายชื่อ เป็นระยะเวลา ๑ ปี</p> <p>ทั้งนี้ มีผู้สมัครตำแหน่งผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนา การจัดการศึกษาท้องถิ่น จำนวน ๔ ราย และตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัด จำนวน ๕๓ ราย และได้ประเมินคุณลักษณะที่จำเป็นต่อตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๒) การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการดำรงตำแหน่งประเภทยวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างใน ๒ ตำแหน่ง ดังนี้</p> <p>๒.๑) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบ มาตรฐานและแผนพัฒนา ท้องถิ่น (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ) สังกัดกองพัฒนา และส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น</p> <p>๒.๒) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริการสาธารณะและการศึกษา ท้องถิ่น (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) สังกัดกองพัฒนาและส่งเสริม การบริหารงานท้องถิ่น</p> <p>ทั้งนี้ ได้แจ้งเวียนหลักเกณฑ์การคัดเลือกแล้ว และเปิดโอกาส ให้ทักท้วงได้ภายใน ๑๕ วัน ซึ่งมีได้ปรากฏข้อทักท้วงแต่อย่างใด</p> <p>๓) การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ได้มีประกาศลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ รับสมัคร บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์ นโยบายและแผน (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) จำนวน ๒๐ อัตรา โดยจะเริ่ม รับสมัคร ระหว่างวันที่ ๒๔ กรกฎาคม - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖</p>	<p>กจ./สำนัก/ กอง/สจจ.</p>

ประเด็น	รายละเอียด/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
สรุปข้อสั่งการของรองอธิบดีฯ (นายเอกวิทย์ มีเพียร)	<p>๑. การขับเคลื่อนการใช้ระบบ E – Document ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ได้หารือร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำร่องในการใช้งานระบบ E – Document จังหวัดละ ๑ – ๒ แห่ง ซึ่งตอนนี้ทั้ง ๗๖ จังหวัด ได้รายงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมในการนำร่องครบแล้ว โดยสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง จะหารือและกำหนดทิศทางการใช้งานระบบร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำร่องต่อไป</p>	สถจ.
	<p>๒. การเงิน การคลัง และการพัสดุ ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว ปัจจุบันทั้ง ๗๖ จังหวัด ได้ส่งแผนการตรวจสอบ และเริ่มดำเนินการตรวจสอบแล้ว โดยมี ๒๔ จังหวัด รายงานผลการตรวจสอบแล้ว และ ๕๒ จังหวัดที่ยังไม่รายงานผลการตรวจสอบ ขอให้ทั้ง ๕๒ จังหวัด เร่งดำเนินการตรวจสอบ และรายงานผลให้แล้วเสร็จโดยเร็ว</p>	ตบ./สถจ.
	<p>๓. การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ขอความร่วมมือจังหวัดเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กระทรวงการคลังได้อนุมัติงบประมาณไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖</p>	กยผ./สถจ.

ประเด็น	รายละเอียด/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
สรุปข้อสั่งการของรองอธิบดีฯ (นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี)	<p>๑. การแก้ไขปัญหาหน้าเสี่ยโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอให้จังหวัดช่วยชี้แนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร และเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียให้ครบทุกแห่ง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป</p>	กสว./สธจ.
	<p>๒. การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอให้จังหวัดติดตามเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขับเคลื่อนการดำเนินการประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพน้ำประปาที่ให้บริการมีคุณภาพได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด</p>	กพส./สธจ.
	<p>๓. การถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรชนานวมินทราชินี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ปัจจุบันมีจังหวัดที่ขับเคลื่อนการถ่ายโอนสถานีอนามัยแล้วทั้งสิ้นจำนวน ๔๙ จังหวัด ซึ่งยังพบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดในฐานะเลขานุการคณะกรรมการถ่ายโอน รับข้อมูลปัญหาต่าง ๆ เพื่อนำมาแก้ไขและรายงานให้คณะกรรมการถ่ายโอนระดับจังหวัดรับไปดำเนินการ หากเกินกว่าที่คณะกรรมการถ่ายโอนระดับจังหวัดจะดำเนินการแก้ไขได้ให้ส่งเรื่องมายังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นช่วยแก้ไขต่อไป</p>	กพส./สธจ.
	<p>๔. การจัดทำค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขอให้เตรียมการการจัดทำค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยยึดโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาท้องถิ่น ภาระและหน้าที่ของหน่วยงาน และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ และขอให้ระวังอย่าใช้รูปแบบการของงบประมาณประจำปีแบบเดิม และให้จังหวัดตรวจสอบการใช้งบประมาณตามความเป็นจริง</p>	กยผ./สธจ.

ประเด็น	รายละเอียด/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
สรุปข้อสั่งการของรองอธิบดีฯ (นายสุรพล เจริญภูมิ)	<p><b>๑. ผลการดำเนินการปรับปรุงบัญชีผลต่างบัญชีเจ้าหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b></p> <p>ผลการปรับปรุงบัญชี ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จังหวัดที่ปรับปรุงแล้ว จำนวน ๓๒ จังหวัด</li> <li>- อยู่ระหว่างปรับปรุง จำนวน ๔ จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร กาฬสินธุ์ หนองบัวลำภู และนครพนม (ยังไม่ได้ส่งเอกสาร)</li> <li>- อยู่ระหว่างการตรวจสอบ จำนวน ๒ จังหวัด ได้แก่ เชียงราย และระยอง</li> </ul> <p>ขอความร่วมมือจังหวัดนครพนมดำเนินการส่งเอกสาร จังหวัดระยอง และจังหวัดเชียงราย ประสานกองคลังและเร่งดำเนินการปรับปรุงบัญชีโดยเร็ว</p>	กค./สจจ.
	<p><b>๒. การพัฒนาระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR)</b></p> <p>ปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำลังพัฒนา Application เพื่อใช้สำหรับระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) โดยต่อไปข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ จะสามารถค้นหาได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ขอให้จังหวัดช่วยติดตามและให้ข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาให้ Application เป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อช่วยในการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานต่อไป</p>	สน.บถ./สจจ.
	<p><b>๓. การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖</b> กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดสอบร่วมกับจังหวัด เพื่อหาปัญหาและอุปสรรคในการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นครั้งที่ผ่านมา เพื่อนำปัญหาและอุปสรรคมาแก้ไขปรับปรุงเพื่อป้องกันการทุจริต และให้การสอบในครั้งนี้เป็นไปอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	สน.บถ./สจจ.